

## รีไฟแนนซ์หนี้ครูเริ่มกลุ่มวิწყการเงินดี ลดภาระดอกเบีย

นำเสนอเมื่อ : 11 พ.ค. 2559

### สกสค.ขอรายละเอียด “ออมสิน” กรณีผู้กู้ผิดนัดชำระ

นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) เปิดเผยวาที่ประชุมคณะกรรมการการฃาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) มีมติเห็นชอบดำเนินการโครงการลดภาระหนี้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามขอเสนอของธนาคารออมสิน ที่ไซเงิน ช.พ.ค.ซึ่งทายาทจะได้รับในอนาคด เมื่อสมาชิกเสียชีวิตมาค้ำประกันการอนุมัติวงเงินสินเชื่อใหม่เพิ่มเติมให้แก่ผู้กู้ที่เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือรีไฟแนนซ์หนี้แต่มีเงื่อนไขขอให้อำเนินการนำร่องกลุ่มผู้กู้ที่มีวินัยทางการเงินที่ดีก่อน ซึ่งตนได้ยื่นขอเสนอตั้งกลวาทให้ ๕.ออมสินแล้ว โดยโครงการลดภาระ หนี้ครูจะทำเป็นระยะ

เริ่มจากกลุ่มแรก คือ กลุ่มผู้กู้เงิน ช.พ.ค.ที่มีวินัยทางการเงินที่ดี ไม่เคยค้ำชำระค่างวดเงินกู้หรือเคยค้ำแต่ชำระหมดแล้ว เพื่อให้กำลังใจผู้ที่มีวินัยทางการเงิน เนื่องจากภาระดอกเบียจะลดจากรอยละ 6.5 เป็นรอยละ 4 ระยะที่ 2 เป็นกลุ่มผู้กู้ ช.พ.ค.ที่ผิดนัดชำระบ้างแต่ไม่มาก และกลุ่มที่ผิดนัดชำระหนี้ 3 งวดขึ้นไป ซึ่ง ๕. ออมสินแจ้งวามีผู้กู้ที่อายุไม่ต่ำกว่า 50 ปีมีคุณสมบัติเขารวมโครงการประมาณ 280,000 คน เฉลี่ยยอดหนี้ประมาณรอยละ 1 ล้านบาท

เลขาธิการ สกสค.กล่าวอีกว่ำ สัปดาห์ที่ผ่านมา ตนได้ทำหนังสือทวงถามคำตอบจาก ๕. ออมสิน กรณีสกสค.เคยมีหนังสือขอทราบรายละเอียดการติดตามทวงเงินกรณีการผิดนัดชำระค่างวด ซึ่งในเงื่อนไขและขอตกลงระบว่ำ ผู้กู้ผิดนัดชำระงวดที่ 1-3 ๕.ออมสินและ สกสค. ต้องทำอะไบบ้าง อูทิ ค่างวดที่ 1 ธนาคารต้องมีหนังสือทวงถามไปยังผู้กู้ งวดที่ 2 นอกจากแจ้งผู้กู้แล้วต้องแจ้งผู้ค้ำประกันรับทราบด้วย เพราะถามีหนังสือทวงถามตามนี้ เชื่อวว่าการผิดนัดงวดที่ 3 น่าจะน้อย แต่ธนาคารยังไม่ได้ส่งหลักฐานตั้งกลวาทตอบกลับว่ำที่ สกสค. จึงยังไม่แน่ใจวาททั้งสองฝ่ายได้ปฏิบัติตามขอตกลงอยางไร ทั้งนี้ ถ้ำพบว่ำ ๕.ออมสินไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอตกลงตั้งกลวาทจะเสนอบอวด สกสค. พิจารณาวาจะดำเนินการอยางไรกับเงินที่ธนาคารหักเงินจากกองทุนเงินสนับสนุนพิเศษโครงการ ช.พ.ค. เพื่อชำระแทนผู้ที่ค้ำชำระติดต่อกัน 3 งวด เป็นเงินกว่ำ 6,000 ล้านบาท.

ที่มา ไทยรัฐ วันที่ 11 พฤษภาคม 2559